



NHỮNG CÔNG HIẾN CỦA NGÀNH TUYÊN GIÁO TRONG 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHỨC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ CHẶNG ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC

BÙI TRƯỜNG GIANG*

Suốt 50 năm qua, ngành tuyên giáo đã đóng vai trò là cầu nối tư tưởng chính trị, tình cảm cách mạng, góp phần làm cho những giá trị cốt lõi mang tính định hướng chiến lược vĩ đại trong Di chúc cùng với nhiều tư tưởng của Bác Hồ thấm sâu vào lý trí và tình cảm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác theo đúng di nguyện của Người.

Những công hiến của ngành tuyên giáo trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ nhất, thấm nhuần Di chúc của Bác, ngành tuyên giáo đã triển khai đồng bộ, toàn diện công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền, thuyết phục, giáo dục lý tưởng cách mạng, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện mục tiêu cao cả “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Tinh thần giành và giữ vững độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất Tổ quốc, đi lên chủ nghĩa xã hội là hạt nhân trong toàn bộ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và trong Di chúc nói riêng. Mở đầu Di chúc, Bác Hồ đã khẳng định: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất

định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn”⁽¹⁾. Đây thực sự là một dự báo, dự cảm thiên tài của lãnh tụ Hồ Chí Minh, dựa trên niềm tin tuyệt đối vào tính chính nghĩa và sức mạnh của dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại.

Đề góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa niềm tin son sắt ấy, ngay từ cuối năm 1969 đầu năm 1970, ngành tuyên giáo đã có nhiều cách làm sáng tạo, đưa mặt trận tư tưởng của Đảng đi trước một bước, sát hợp với tình hình, cục diện cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; cô vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta biến đau thương thành hành động cách mạng, tiếp tục chủ động tiến công thực hiện bằng được nguyện ước của Người là giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Chỉ

* TS, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

(1) Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 15, tr. 621

sau Quốc tang 20 ngày, ngày 29-9-1969, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 173-CT/TW về đợt sinh hoạt chính trị “Học tập và làm theo Di chúc của Hồ Chí tịch”.

Trọng tâm của công tác tuyên truyền, giáo dục khi đó là nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát hiện, tôn vinh những tấm gương chiến đấu dũng cảm, kêu gọi nhân dân cả nước tăng cường đoàn kết, đề cao cảnh giác, củng cố những thắng lợi đã giành được; đồng thời chủ động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết của Trung ương trong các tầng lớp nhân dân về quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tích cực chi viện cho cách mạng miền Nam.

Đề đưa được niềm tin cách mạng, chân lý lịch sử tới cán bộ, chiến sĩ, đồng bào cả nước và những người yêu chuộng hòa bình khắp năm châu, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo đã luôn kiên định lập trường cách mạng, thâm nhuần sâu sắc *Di chúc* của Bác Hồ, mưu trí, sáng tạo, quả cảm, sẵn sàng xả thân cho sự nghiệp lớn lao của dân tộc. Có cả nghìn chiến sĩ của ngành tuyên giáo đã bị thương, hy sinh anh dũng ở chiến trường Nam Bộ khốc liệt và tại chiến trường Liên khu 5 khói lửa. Ngành tuyên giáo thực sự là một phương diện quân đặc biệt trên mặt trận tư tưởng của Đảng, làm tốt nhiệm vụ truyền tải tinh thần bất tử trong *Di chúc* của Bác Hồ đến với lòng dân.

Với đại thắng mùa xuân 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch lịch sử mang tên Bác toàn thắng vào ngày 30-4-1975, điều mong muốn thiêng liêng nhất trong *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành hiện thực, đúng như tiên đoán thiên tài của Người trong *Di chúc* và ngành tuyên giáo rất tự hào với những cống hiến của mình vào bản anh hùng ca vĩ đại, bất tử của dân tộc.

Thứ hai, sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, ngành tuyên giáo đã tiếp tục tham mưu với Đảng nhiều chủ trương,

chính sách khắc phục hậu quả chiến tranh ở hai miền Bắc - Nam; chăm lo sức khỏe nhân dân, giáo dục, đào tạo con người mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước và bước vào công cuộc đổi mới, góp phần thực hiện Di chúc của Bác Hồ: “Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Sau khi Bắc - Nam sum họp một nhà, sứ mệnh của ngành tuyên giáo là phải tiếp tục tuyên truyền đề toàn Đảng, toàn dân và toàn quân không chủ quan, tự mãn với chiến công mà mất cảnh giác; tiếp tục nắm chắc và giương cao ngọn cờ “bách chiến bách thắng” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao truyền, kiên quyết giữ vững độc lập dân tộc, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; trước hết là từng bước thực hiện sâu sắc, toàn diện hơn lời căn dặn trong *Di chúc* của Người: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”⁽²⁾.

Ngành tuyên giáo đã tích cực tham gia tất cả các lĩnh vực từ tuyên truyền tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội về việc sớm tiến hành bầu cử Quốc hội thống nhất, cải tạo kinh tế, xã hội, xây dựng nền giáo dục dân chủ... đến xây dựng nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, hiện đại, bài trừ văn hóa phẩm độc hại do chế độ cũ để lại. Ngành tuyên giáo đã kịp thời tham mưu cho Trung ương Đảng ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị liên quan đến các lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, khoa giáo, tạo lập cơ sở chính trị để mau chóng đưa các hoạt động xã hội của miền Nam chuyên động theo định hướng cách mạng và đồng hành cùng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ngành tuyên giáo cũng đã thể hiện rõ vai trò xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, làm cho Đảng

(2) Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t. 15, tr. 622

ta thực sự “là đạo đức, là văn minh” theo đúng *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời, quán triệt sâu sắc tư tưởng “*đổi bất biến ứng vạn biến*” của Người để tham mưu nhiều chủ trương, đường lối đổi mới đổi ngoại của Đảng cho phù hợp với bối cảnh hậu chiến tranh lạnh, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đổi ngoại, ngày càng làm sâu sắc thêm đường lối đổi ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa của Việt Nam.

Thứ ba, ngành tuyên giáo luôn là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bổ sung, phát triển, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Là lực lượng chủ công trên mặt trận tư tưởng của Đảng, ngành tuyên giáo đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị, bổ sung, phát triển, làm giàu lý luận cách mạng cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam; đồng thời coi trọng việc giáo dục, giác ngộ, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, hình thành thế giới quan, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ xứng đáng là “thế hệ cách mạng cho đời sau”⁽³⁾, là người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng của cha ông; giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng, bồi đắp chủ nghĩa yêu nước, tiếp tục phấn đấu thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa cao đẹp mà Người đã dày công gieo trồng, vun đắp.

Thực hiện *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt 50 năm qua, công tác lý luận chính trị của ngành tuyên giáo luôn nhất quán mục tiêu bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định lập trường cách

mạng; đồng thời làm giàu thêm di sản lý luận cách mạng phù hợp với hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam, cập nhật kiến thức của thời đại, bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư tưởng; khắc phục và ngăn ngừa những tư tưởng, nhận thức lệch lạc, các quan điểm mơ hồ, dao động về tư tưởng chính trị làm giảm sút niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, nâng cao và thực hành đạo đức cách mạng theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.

Ngành tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm cho Đảng luôn là hiện thân của những giá trị cao đẹp; từ đó định hướng, lôi cuốn và thu hút quần chúng đi theo, ủng hộ Đảng trong đấu tranh, dựng xây đất nước, mang lại tiền đồ tươi sáng cho dân tộc, nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Ngành tuyên giáo luôn quán triệt nguyên tắc bảo đảm tính đảng trong toàn bộ hoạt động của mình, tham mưu, đề xuất với Đảng nhiều giải pháp đồng bộ, hữu hiệu nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội đối với những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng luôn có ý thức, trách nhiệm “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”⁽⁴⁾, tăng cường năng lực và sức chiến đấu của Đảng, làm hạt nhân cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ tư, ngành tuyên giáo là lực lượng chủ công trong việc tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngày 9-9-1969), đồng chí Lê Duẩn, Bí thư

(3), (4) Hồ Chí Minh: *Toàn tập, Sđd*, t. 15, tr. 622

thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thay mặt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã tuyên thệ trước anh linh của Người: “Vinh biệt Người, chúng ta thề: suốt đời học tập đạo đức, tác phong của Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện mình thành những chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của HỒ CHƯ TỊCH. Noi gương Người, toàn thể nhân dân ta, thanh niên ta nguyện ra sức trau dồi mình thành những con người mới, làm chủ đất nước, làm chủ xã hội mới, mang lá cờ bách chiến bách thắng của HỒ CHƯ TỊCH tới đích cuối cùng”⁽⁵⁾. Những năm sau đó, với khẩu hiệu “*Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại*” đã chứa đựng nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Bác Hồ, trở thành phong trào tự giác, thường xuyên trong toàn Đảng, toàn dân.

Thực hiện lời thề ấy, ngành tuyên giáo đã tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (tháng 3-1982) đã xác định: “Đảng phải đặc biệt coi trọng việc tổ chức học tập một cách có hệ thống tư tưởng, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn Đảng”. *Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội* được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (tháng 6-1991), xác định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Ngày 27-3-2003, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về “*Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới*”, trong đó nêu rõ: “tạo ra phong trào rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng theo gương Bác Hồ vĩ đại, đẩy lùi sự suy

thoái đạo đức, lối sống”. Ngày 7-11-2006, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức Cuộc vận động “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”. Đại hội XI của Đảng đã nhấn mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên, của các chi bộ, tổ chức đảng và các tầng lớp nhân dân. Ngày 14-5-2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về “*Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*” với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực. Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW “*về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị, nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Cán bộ ngành tuyên giáo đã luôn luôn trăn trở, tìm tòi, sáng tạo trong định hướng, khích lệ những cách làm tốt, mô hình hay, phát hiện và tôn vinh những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, góp phần xây dựng xã hội mới.

Thứ năm, thấm nhuần tư tưởng “quan sơn muôn dặm một nhà” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngành tuyên giáo đã làm tốt công tác thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, góp phần đáng kể vào công tác đối ngoại

(5) Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Sđd, t. 15, tr. 629 - 630

của Đảng, tăng cường củng cố tình đoàn kết hữu nghị trong sáng giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Thông qua quá trình tham gia, hoạt động tích cực trong phong trào cộng sản quốc tế, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh từ chủ nghĩa yêu nước chân chính đã đến với thế giới quan và nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa. Người đã gieo mầm và vun đắp cho những mối tình hữu nghị trong sáng, cao đẹp giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, mà trước hết là với nhân dân các nước Đông Dương. Trước tình hình xảy ra những bất đồng giữa các đảng anh em, Người cảm thấy xót đau và nỗi đau ấy được Người thể hiện trong *Di chúc*: “Là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa hiện nay giữa các đảng anh em! Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đặc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình”⁽⁶⁾.

Nơi gương và thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Người, trong mọi hoàn cảnh, thời chiến cũng như thời bình, ngành tuyên giáo đã luôn chú trọng tới công tác đối ngoại tư tưởng chính trị, góp phần giúp cho Đảng, nhân dân ta giữ gìn và phát huy tinh thần quốc tế trong sáng, cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hết lòng góp sức khôi phục và tăng cường sự đoàn kết nhất trí giữa các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa và giữa các đảng anh em trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản; thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc Đông Dương; ra sức ủng hộ phong trào cách mạng của nhân dân các nước, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì tiến bộ xã hội, hòa bình, độc lập dân tộc, dân

chủ và chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Đến nay, Việt Nam đã có mối quan hệ ngoại giao với 189/193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 30 nước, trong đó có tất cả các nước lớn và 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Sự kiện gần đây nhất, vào ngày 7-6-2019, Việt Nam được bầu với số phiếu gần như tuyệt đối (191/192 phiếu) vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, thực sự là một dấu mốc lớn trong tiến trình Việt Nam thực hiện *Di chúc* Chủ tịch Hồ Chí Minh về hội nhập quốc tế.

Ngành tuyên giáo đã chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với những vấn đề, sự kiện quan trọng của thế giới, khu vực; qua đó làm nổi bật quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về cách thức giải quyết các vấn đề “nóng” của thế giới, như lên án và chống khủng bố, sự phân biệt sắc tộc, kỳ thị tôn giáo; chống chủ nghĩa cường quyền nước lớn, bảo vệ quyền con người, tôn trọng độc lập, chủ quyền và quyền tự quyết của các dân tộc; bảo vệ môi trường, xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Định hướng công tác tuyên giáo tiếp tục thực hiện *Di chúc* của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu chiến lược hướng tới 100 năm thành lập Đảng và 100 năm lập Nước

1- Trong *Di chúc*, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh,

(6), (7) Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Sđd, t. 15, tr. 623, 624

và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới⁽⁷⁾. Phát huy những thành tựu to lớn qua 50 năm thực hiện *Di chúc* của Người, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng, dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chúng ta đã và đang hướng đến mục tiêu chiến lược, xây dựng mô hình chế độ xã hội chủ nghĩa phù hợp với xu hướng thời đại và điều kiện cụ thể của Việt Nam, "*Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh*".

Với niềm kính yêu và lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ vĩ đại, Đảng ta, nhân dân ta sẽ tiếp tục phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam cường thịnh. Đề khích lệ, cổ vũ khát vọng đạt được mục tiêu chiến lược hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm lập Nước, ngành tuyên giáo sẽ phải quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo đảm tính đảng trong công tác tư tưởng; tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả, thiết thực với Đảng những vấn đề có tính chiến lược trên mặt trận tư tưởng; tuyên truyền, giác ngộ, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực tinh thần để dân tộc Việt Nam sớm sánh vai với các cường quốc năm châu, đóng góp vào sự tiến bộ chung của nhân loại.

2- Quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9-10-2014, của Bộ Chính trị khóa XI, "*Về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030*" và Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị khóa XII, về "*Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới*", ngành tuyên giáo hết sức coi trọng việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, vận dụng sáng tạo, bổ sung, phát triển, làm giàu các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; đồng thời, nâng cao tính cách bên trong đấu tranh chống chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, ngăn chặn,

phòng ngừa nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyên hóa" trong nội bộ.

3- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao việc trau dồi đạo đức cách mạng, coi đó là cái gốc của người cán bộ, đảng viên, giúp cán bộ, đảng viên tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Chính Người là một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, vì vậy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Người là làm cho Đảng ta giữ vững lý tưởng cách mạng đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công hun đúc. Tuy nhiên, thật đáng tiếc và thật đau lòng, khi đã và đang có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đánh mất những giá trị đạo đức cao đẹp của người cộng sản Việt Nam, khiến cho niềm tin của nhân dân đối với Đảng bị xói mòn nghiêm trọng. Vì thế, ngành tuyên giáo cần tiếp tục kiên trì, sáng tạo để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành tự giác, thường xuyên đối với mỗi cán bộ, đảng viên, làm gương cho quần chúng noi theo; coi đó là phương thức tối ưu để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ngành tuyên giáo phải định hướng tiếp tục tuyên truyền, giáo dục làm sâu sắc thêm lòng biết ơn vô hạn của Đảng và nhân dân ta đối với công lao trời biển của Bác Hồ muôn vàn kính yêu; từ đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh, thi đua yêu nước, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam cường thịnh, văn minh, hiện đại, hội nhập quốc tế thành công, ngày càng thể hiện vai trò, vị thế và trách nhiệm bảo vệ hòa bình thế giới.

4- Nhân dịp chào mừng 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngành tuyên giáo là lực lượng chủ lực trong tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm đầy ý nghĩa lịch sử, chính trị, văn hóa, tạo sức lan tỏa xã hội về 50 năm Ngày mất của Bác Hồ, 50 năm thực

hiện *Di chúc* của Người; qua đó tạo động lực tinh thần mới, khí thế mới, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trên cơ sở tổ chức thành công các hoạt động nêu trên và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tiến tới đánh giá cả nhiệm kỳ Đại hội XII thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngành tuyên giáo đã đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các nội dung, giải pháp có tính đột phá, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo *Di chúc* của Bác Hồ bước sang một giai đoạn mới, ngày càng thâm thấu sâu vào cuộc sống, có tính động lực của ý thức chính trị và tình cảm sâu nặng với Đảng, với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngành tuyên giáo cần bám sát tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là *Di chúc* của Người để soi rọi, thẳng thắn chỉ ra những thành công và hạn chế, bất cập trong thực hiện *Di chúc*; đề xuất bổ sung những điểm mới vào nội dung, giải pháp cho sát hợp thực tiễn cách mạng hiện nay; đặc biệt, cần đề xuất giải pháp đột phá cho việc học tập và thực hành đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất hơn.

5- Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương (ngày 1-8-2018), cần tiếp tục đổi mới sâu sắc, toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo theo phương châm kịp thời, sắc bén, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu mới của cách mạng Việt Nam, góp phần gìn giữ môi trường ổn định, hòa bình cho đất nước phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế thành công. Quan tâm chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, trình độ, năng lực tham mưu của đội ngũ tuyên giáo các cấp, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo tinh thông nghề nghiệp, nhạy bén chính trị,

kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiệt huyết, trách nhiệm, tiên phong trên mặt trận tư tưởng, hoàn thành sứ mệnh của ngành tuyên giáo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vì sự trường tồn của chế độ và của dân tộc.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Lãnh đạo quan trọng nhất là *lãnh đạo tư tưởng*, phải hiểu tư tưởng của mỗi cán bộ để giúp đỡ thiết thực trong công tác; vì tư tưởng thông suốt thì làm tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì không làm được việc”⁽⁸⁾. Trong mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng cụ thể, công tác tư tưởng mà ngành tuyên giáo là lực lượng nòng cốt luôn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi các thế lực thù địch không ngừng thúc đẩy âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng In-tơ-nét, mạng xã hội để kích động, gây mất ổn định xã hội, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy, ngành tuyên giáo càng phải hết sức cảnh giác, tự đổi mới để mãi là “thanh bảo kiếm” sắc bén, tin cậy trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Phát huy truyền thống vẻ vang gần 90 năm đồng hành, mở đường để làm nên những kỳ tích lịch sử cách mạng của Đảng và của dân tộc, ngành tuyên giáo sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu chiến lược, góp phần nhiều hơn nữa vào việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh thành dòng tư tưởng chủ đạo trong đời sống chính trị của đất nước; tạo sự thống nhất cao trong Đảng, cũng như sự đồng thuận xã hội để “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”⁽⁹⁾ như tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu. □

(8) Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Sđd, t. 9, tr. 309

(9) Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Sđd, t. 15, tr. 624